



ที่ ลป ๐๐๑๗.๒/ว ๖๕๑๕

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  
ถนนนารายณ์มหาราช ลป ๑๕๐๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอ  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดลพบุรีที่ ลป ๐๐๑๗.๑/ว ๓๕๐๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗  
๒. หนังสือจังหวัดลพบุรีที่ ลป ๐๐๑๗.๒/ว ๔๖๖๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๕ แผ่น  
ตามที่จังหวัดลพบุรีได้แจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และแนวทางการพิจารณา  
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ  
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัด  
หาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
คือ “การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ  
จากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัด ดังนี้

(๑) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงานพื้นฐาน ตามคุณสมบัติและ  
ราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน  
๑ เครื่อง/คน โดยเฉลี่ย ตามความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน

(๒) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบที่ใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี (จัดหา  
ได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม และให้วงเงินที่ขอครอบคลุมถึงการถ่ายโอนข้อมูลด้วย)

(๓) เป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบ ตามงาน/แผนงาน/โครงการเดิม  
โดยระบบงานดังกล่าวไม่มีความซ้ำซ้อน/เชื่อมโยง/สัมพันธ์กับงานในภารกิจของหน่วยงานอื่น

(๔) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวง  
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่เว็บไซต์จังหวัดลพบุรี ([www.lopburi.go.th](http://www.lopburi.go.th)) หัวข้อ  
“การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. ระดับจังหวัด”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  
ทราบและถือปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐ ๓๖๗๗ ๐๑๗๗